

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Họ và tên: ĐINH THỊ TRÀ

Sinh ngày: 20/10/1978

Quê quán: xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Thường trú: tổ dân phố Làng Bò, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà.

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được về ứng cử tại quê nhà thuộc đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Sơn Hạ, Sơn Thành, Sơn Nham, Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Trung, Sơn Thượng, Sơn Bao, Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba và thị trấn Di Lăng.

Tôi nhận thức rằng, được giới thiệu ứng cử vào HĐND tỉnh là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân mà các cấp, các ngành và các đại biểu cử tri đã tin tưởng trao gửi; vì HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân là cơ quan nhà nước cấp trên; trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tỉnh và huyện nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc và trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND, nếu trúng cử.

Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi về công tác tại huyện Sơn Hà. Trải qua nhiều cương vị công tác, tôi luôn nghiêm túc nỗ lực rèn luyện và học tập, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ tháng 10/2016 đến nay với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và hiện nay là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tôi cùng với tập thể lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 đề ra. Kinh tế- xã hội của huyện duy trì sự ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,

kết quả nổi bật là: Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp; chỉ đạo ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, đến nay đã có 2/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Di Lăng đạt các tiêu chí đô thị loại V; tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, thuỷ lợi và các công trình công cộng; lĩnh vực Văn hoá – xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày một cải thiện; hoạt động quản lý nhà nước của các cấp chính quyền huyện và các xã, thị trấn dần đi vào nền nếp, hiệu quả.

Tuy nhiên tôi cũng biết rằng những kết quả đó vẫn chưa đáp ứng đầy đủ mong mỏi của nhân dân vẫn còn nhiều vấn đề mà hiện nay cử tri quan tâm và mong muốn được giải quyết. Vì vậy nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII, tôi sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân với chương trình hành động cụ thể như sau:

Một là: Không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ của công dân, của người đảng viên và của người đại biểu HĐND. Gương mẫu chấp hành, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, nghiên cứu tài liệu và tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND tỉnh.

Hai là: Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề mà cử tri quan tâm, giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Ba là: Với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ cùng với tập thể BTV Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2025 đã đề ra. Đồng thời tham mưu cho

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, của huyện.

Bốn là: Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các xã theo tiến độ đã xác định, xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm, công trình thủy lợi,... phục vụ tốt yêu cầu phát triển KT-XH và đời sống nhân dân. Tập trung quản lý tốt công tác đầu tư XDCB, QLĐT, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Huy động tối đa nguồn lực cho các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tập trung giải quyết khắc phục tình trạng lấn chiếm đất công, vi phạm trật tự xây dựng. Quan tâm đến việc triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá, huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân gắn với công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tham gia giám sát và chỉ đạo giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân với quan điểm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; quan tâm đến công tác phòng chống các tai tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Năm là: Tăng cường công tác quốc phòng- quân sự địa phương, giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tôi luôn tâm niệm là đại biểu HĐND thì phải nói lên tiếng nói của nhân dân, thường xuyên phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng của nhân dân đến HĐND, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.

Dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi vẫn phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, hoàn thành tốt chức trách được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hệ thống chính quyền huyện, xã - thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021 và những năm tiếp theo. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng lòng mong đợi, sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri trong huyện./.